

เจาะน้ำตาลอาเซียน

โพสต์ทูเดย์ - ซีอีโกลูกค้า น้ำตาลไทย โตในตลาดอาเซียน ตามกำลังซื้อผู้บริโภคสูงขึ้น

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยมว่า จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) คาดว่า จะมีความต้องการบริโภคน้ำตาลในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น จากกำลังซื้อของประชากรที่สูงขึ้น เช่น ในเมียนมา ซึ่งหลังจากเปิดประเทศแล้วประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการส่งออกน้ำตาลในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

สำหรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 6 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2558-2569) ซึ่ง

จะทำให้ไทยมีรายได้จากการส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 5 แสนล้านบาท ในปี 2569 โดยคาดว่าจากแผนดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายใน 5 ปี นับจากนี้

นอกจากนี้ การเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้ เพราะให้ผลกำไรและผลผลิตที่แน่นอนมากกว่าการปลูกข้าว ซึ่งผลผลิตที่ได้จากอ้อยนอกจากน้ำตาลแล้ว ยังใช้กากน้ำตาลในการผลิตเอทานอล เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ แต่การเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรและความมั่นใจในการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้จริง

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลก โดยผลิตน้ำตาล

มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก และส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทย คือ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดยไทยส่งออกน้ำตาลไปยังประเทศอินโดนีเซียมากที่สุดกว่า 7 แสนตัน/ปี

น.ส.วิญา สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า การจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 หรือไอเอสเอสซีที คองเกรส 2016 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ คาดว่า จะทำให้อุตสาหกรรมไม้ซีกโตยิ่งขึ้น และจะมีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน เป็นชาวต่างชาติกว่า 1,500 คน



น้ำตาลนานาชาติ : เชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (กลาง) ร่วมกับพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงาน "การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29" โดยจะมีตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน และมีนักวิชาการเข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก ระหว่าง 2-11 ธ.ค.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่